

กศน.สมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้



อาหารสมอง



นางสุนันทา การะเวก
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๙ เดือนมกราคม ๒๕๖๒



เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม นางโกศล หลีกเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้กับวิทยากรแกนนำระดับ อำเภอและตำบล (ครู ข ครู ค) หลักสูตรดิจิทัลชุมชน โดยมีนายพรเทพ พาหุรัตน์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวจุฑามาศ พงษ์เพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้



SAMUT SONGKHRAM PROVINCIAL OFFICE OF THE NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์. ๐๓๔-๗๑๕๔๘๕ , ๐๓๔-๗๑๕๙๐๑ โทรสาร. ๐๓๔-๗๑๕๙๐๑, ๐๓๔-๗๑๑๔๔๓ email: nfe๔๘skm@gmail.com

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผู้สนใจในการศึกษาหรือพลาดโอกาสทางการศึกษา มาสมัครเรียนกับ กศน. ได้ทุกแห่ง
ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของทุกปี
ภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี



สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครด้วยตนเองที่...
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร ๐๓๔-๗๑๖๖๙๑
กศน.อำเภอบางคนที โทร ๐๓๔-๗๐๒๘๖๗
กศน.อำเภออัมพวา โทร ๐๓๔-๗๕๒๑๓๐
กศน.ตำบลทุกแห่ง



กศน.อำเภออัมพวา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชน (ผู้สูงอายุ) โดยมีกิจกรรมนำหนังสือมาให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของการอ่าน แนะนำการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและกิจกรรมสันทนาการ ทอประชมวิมลภาวนาจารย์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับ โทโก้ ประกวดการประดิษฐ์โถยอกเยก และกิจกรรมรถบริการความรู้เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



กศน.อำเภอบางคนที เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ชั้น อนุบาล ๒-๓ และศึกษาแหล่งเรียนรู้จำลองต่างๆของอำเภอบางคนที ชมวีดิทัศน์เรื่องของคนดี ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอบางคนที



สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ เพื่อแสดงความเคารพ ความภักดีต่อชาติและบรรพบุรุษไทย ในทุกๆวันจันทร์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม

สาระน่ารู้

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา นางสุนันทา การะเวก
นางโกศล หล้าเมือง
นายคำรน ศรีคำไทย



คณะบรรณาธิการ

นางสาวจุฑามาศ พงษ์เพ็ง บรรณาธิการ

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมีได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

